

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ขอต้อนรับนายคมสัน คุณสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันเป็นครั้งแรก</p>	ที่ประชุมรับทราบ
<p>วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อทิศทาง แนวคิด วิธีการและแนวทางการสนับสนุนทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่</p> <p>เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ร่วมเป็นกรรมการ ได้เชิญนายกสภาสถาบัน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจต่อทิศทาง แนวคิด วิธีการและแนวทางการสนับสนุนทุนของหน่วยงาน บพท. และเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ เสนอภาพรวมของงานทุนเดิม และงานที่งานคาดว่าจะร่วมมือกับหน่วย บพท. ในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะมีผู้แทนเครือข่ายจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น</p>	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ที่ประชุมรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนประเมินผลการควบคุม ภายในให้ครอบคลุมประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม ต่อไป
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของ วิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒	ที่ประชุมรับทราบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ๑. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ๒๕๖๒ ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. วิทยาลัยชุมชนยะลา ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดต่อไป
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนตาก และมุกดาหาร	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรร หากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และรายงาน การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ (วาระลับ)	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขมติวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเพิ่มเติม “มอบสถาบัน วิทยาลัยชุมชนโดยคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และ แก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร หาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>นายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) โดยมีการแก้ไข</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ศึกษากฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดประเด็นเชิงนโยบาย เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (เพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นนโยบายระดับประเทศ และจะต้องมีการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน
<p>วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านแผน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นที่ปรึกษา และ นายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ สำหรับอนุกรรมการท่านอื่นมอบประธานอนุกรรมการเป็นผู้เสนอ ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนร่างแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมโดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการด้านแผนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันต่อไป
<p>วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานความคืบหน้า กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ นายประยงค์ แก้วปทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (วาระลับ)</p>	
<p>วาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอเป็นบัญชีรายชื่อในรายวิชาอาชีพการธุรกิจและหลักการเงินเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการขอวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (วาระลับ)</p>	

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. รับทราบคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวให้สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โทณะคุณ ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒๓. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๔.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสอง คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน๔.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสอง คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.๑ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)๑.๒ นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน)๑.๓ รองศาสตราจารย์ปจรรย์ ผลประเสริฐ เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน)๑.๔ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความ เข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย ชุมชน จำนวนหนึ่งคน) <p>มอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ดำเนินการเสนอกรรมการในลำดับที่ ๑.๔</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๑.๕ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ และเลขานุการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม แต่งตั้งต่อไป</p> <p>๒. เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๑ เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับราชการ ปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่ต่าง ๆ อยู่ในจังหวัดตากไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และมี แนวทางในการบริหารวิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้</p> <p>๒.๓ มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ ประจักษ์</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถาบันวิทยาลัย ชุมชน	มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้ประสานกรรมการประเมิน เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการทบทวนหรือปรับปรุงระบบการ ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อ ๆ ไป
วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน	ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม